



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 15-21 มิถุนายน 2554

พาณิชย์ต้นมาตรฐานข้าวไทยใหม่ผู้ส่งออกค้ำหน้าเสียหายตลาดให้คู่แข่ง

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างการประชุม World Rice Standard Summit วันที่ 22 มิถุนายนนี้ ที่ จ.นครสวรรค์ กระทรวงพาณิชย์จะมีการประกาศมาตรฐานข้าวไทยเพื่อการส่งออก ทั้งข้าวหอมมะลิ และข้าวขาว เพื่อให้ตรงกับความต้องการซื้อของลูกค้ามากที่สุด ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถแบ่งแยกตลาดข้าวไทยออกจากข้าวของกลุ่มคู่แข่ง และกำหนดราคาขายได้ตามมาตรฐานข้าว

ทั้งนี้ คาดว่ามาตรฐานข้าวที่จะประกาศ มีข้าวหอมมะลิไทยแท้ (Thai Hommati Rice) จะกำหนดใหม่เป็นสองมาตรฐาน เนื้อข้าวหอมมะลิแท้ 95% และเนื้อข้าวหอมมะลิแท้ 92% จากเดิมมีมาตรฐานเดียวข้าวหอมมะลิ 92% และยังคงกำหนดให้มีมาตรฐานข้าวหอมมะลิผสมเพื่อการส่งออก (Blended Thai Hommati Rice) โดยจะกำหนดให้มีข้าวหอมมะลิไม่ต่ำกว่า 80% และผสมข้าวอื่นผสมได้ไม่เกิน 20% จากเดิมที่ไม่มีการกำหนดมาตรฐานข้าวชนิดนี้ ส่วนข้าวขาวเพื่อการส่งออก จะกำหนดเป็นสองมาตรฐานตามคุณสมบัติของข้าว จากเดิมที่ไม่มีการกำหนดเช่นกัน

“การออกมาตรฐานข้าวไทยใหม่ครั้งนี้ มาจากความต้องการซื้อของลูกค้าต่างประเทศ กรณีข้าวหอมมะลิ บางประเทศอาจต้องการซื้อข้าวแบบพรีเมียม ที่มีมาตรฐานมากกว่า 92% เช่นอาจจะเป็น 100% ขณะที่บางประเทศมีเงินน้อย แต่อยากกินข้าวหอมมะลิ ก็ต้องกำหนดมาตรฐานต่ำลงมา เพื่อให้ผู้บริโภคเหล่านี้สามารถซื้อได้ ส่วนข้าวขาวจะแบ่งแยกตลาดข้าวไทยออกจากเวียดนาม เพราะข้าวไทยมีคุณภาพดีกว่า ราคาก็ต้องดีกว่าด้วย” นายยรรยงกล่าว

น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมไม่เห็นด้วยกับมาตรฐานใหม่ที่กระทรวงพาณิชย์จะประกาศออกมา โดยเห็นว่ามาตรฐานข้าวหอมมะลิ 95% นั้นเป็นมาตรฐานที่สูงมาก และอาจมีผู้ซื้อน้อยราย จากปัจจุบันมาตรฐานที่ 92% ก็สูงมากอยู่แล้ว ซึ่งทำตลาดยาก เพราะราคาสูงถึงตันละกว่า 1,000 ดอลลาร์ ส่วนข้าวหอมมะลิผสมนั้น ต้องการให้มีสองมาตรฐาน คือ มีข้าวหอมมะลิไม่ต่ำกว่า 70% และ 80% เพื่อให้การทำตลาดง่ายขึ้น หากกำหนดเพียง 80% มาตรฐานเดียว ไทยคงไม่สามารถรักษาตลาดข้าวหอมมะลิเกรดรองไว้ได้อย่างแน่นอน

“เมื่อ 10 ปีก่อนที่มีการประกาศมาตรฐานข้าวหอมมะลิ 92% ทำให้เราเสียตลาดนี้ให้แก่ข้าวหอมมะลิเกรดรองจากเวียดนามและจีน เพราะราคาแค่ตันละ 600-800 ดอลลาร์ จึงเหมือนกับเอามาตรฐานมาบีบคอตัวเองและจำกัดตลาดข้าวของตัวเอง” น.ส.กอบสุขกล่าวและว่า กระทรวงพาณิชย์ควรฟังข้อเสนอแนะจากผู้ส่งออก ก่อนจะกำหนดมาตรฐานใหม่ เพื่อเป็นการรักษาตลาดข้าวไทย สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

ที่มา คมชัดลึก

ผู้ส่งออกประเมินราคาข้าวไทยจะเป็นขาขึ้นช่วงครึ่งปีหลัง

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยชี้ราคาข้าวปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง ราคาข้าวเปลือกจะสูงทะลุเกินกว่าตันละ 10,000 บาท ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เดินทางรักษาความเป็นผู้นำส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก คาดปีนี้ปริมาณการส่งออกไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน

ในการประชุมวิชาการข้าวนานาชาติ หรือ Thailand Rice Convention ซึ่งมีตัวแทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวกว่า 50 ประเทศเข้าร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการข้าว และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางตลาดข้าวโลกและถือเป็นการเตรียมความพร้อมในอนาคตสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ในปี 2558

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในปีนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งหาแนวทางในการเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวให้มากขึ้น เพื่อรักษาความเป็นผู้นำตลาดส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก หลังปีที่ผ่านมามีปริมาณการส่งออกข้าว 9.05 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 5,345 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่าปีนี้ไทยจะมีผลผลิตข้าวรวมกว่า 20.26 ล้านตันและจะสามารถส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตัน

น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าตันละ 9,000 - 9,500 บาท ส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกปรับขึ้นอยู่ที่ตันละ 580-590 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูการผลิต รวมถึงมีข่าวว่ากลุ่มโรงสีบางแห่งเริ่มซื้อข้าวตุนเพื่อเก็งกำไรในนโยบายรับจำนำที่อาจจะกลับมาใช้อีกครั้ง โดยแนวโน้มราคาข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง ข้าวเปลือกมีโอกาสปรับขึ้นสูงเกินกว่าตันละ 10,000 บาท แต่หากมีการใช้วิธีการจำนำข้าวราคาข้าวของไทยก็อาจจะปรับสูงขึ้นอีก ทำให้ภาคเอกชนมีความกังวลว่า หากราคาข้าวขึ้นสูงไม่เป็นไปตามกลไกตลาดจะทำให้ผู้ซื้อข้าวในต่างประเทศหันไปซื้อข้าวกับประเทศอื่นและทำให้ข้าวไทยขายได้ลดลง

อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกข้าวส่วนใหญ่ยอมรับในนโยบายประกันราคาข้าวมากกว่าการจำนำข้าวเนื่องจากทำให้กลไกตลาดทำงานได้ไม่ถูกบิดเบือน ซึ่งการจำนำข้าวจะส่งผลให้ต้นทุนข้าวของไทยสูงขึ้นและบิดเบือนกลไกตลาด ซึ่งขอให้รัฐบาลใหม่เร่งลดต้นทุนให้กับเกษตรกรด้วย ทั้งนี้ การส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีแรกมีปริมาณส่งออกแล้วเกือบ 6 ล้านตันทำให้คาดว่าปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้เกินกว่า 10 ล้านตัน

ที่มา สำนักข่าวไทย

หวังจำนำข้าวทำส่งออกพุ่ง ชี้ต้นทุนสูงบิดเบือนตลาด

น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า เป็นห่วงว่าหากมีการนำวิธีจำนำข้าวกลับมาใช้อีก อาจทำให้ต้นทุนข้าวไทยปรับสูงขึ้นจนไม่เป็นไปตามกลไกตลาด และส่งผลให้ผู้ซื้อข้าวในต่างประเทศหันไปซื้อข้าวกับประเทศอื่นและทำให้การส่งออกข้าวไทยลดลง ซึ่งผู้ส่งออกข้าวส่วนใหญ่ยอมรับในนโยบายประกันราคาข้าวมากกว่าการจำนำข้าว เนื่องจากทำให้กลไกตลาดทำงานได้ไม่บิดเบือน

“การจำนำข้าวจะส่งผลให้ต้นทุนข้าวของไทยสูงขึ้นและบิดเบือนกลไกตลาด ซึ่งขอให้รัฐบาลใหม่เร่งลดต้นทุนให้กับเกษตรกรด้วย โดยการส่งออกข้าวในครึ่งปีแรกมีปริมาณส่งออกแล้วเกือบ 6 ล้านตัน ทำให้คาดว่าปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้เกินกว่า 10 ล้านตัน แต่หากว่าโครงการรับจำนำกำหนดราคาสูงมากอาจทำให้ปีนี้การส่งออกข้าวไทยไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้”

ราคาข้าวของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าตันละ 9,000-9,500 บาท ส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกปรับขึ้นอยู่ที่ตันละ 580-590 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูการผลิต ประกอบกับมีข่าวว่ากลุ่มโรงสีบางแห่งเริ่มซื้อข้าวตุนเพื่อเก็งกำไรในนโยบายรับจำนำ

นายเจเรมี สเวเกอร์ ประธานกรรมการบริหาร เดอะไรซ์ เทรดเดอร์ สหรัฐ กล่าวว่า การส่งออกข้าวจาก 5 ประเทศสำคัญ เช่น ไทย เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน ที่ไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 15% และในไตรมาส 2 ขยายตัวใกล้เคียงกัน เฉพาะประเทศไทยมีการส่งออกข้าว 5.7 ล้านตัน ในปีนี้ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึง 60.36% ซึ่งเป็นช่วงการส่งออกที่ดีที่สุดของไทย และคาดว่าปีนี้ไทยน่าจะส่งออกได้ 14 ล้านตัน แต่ยังคงจับตามองปัจจัยการเมืองภายในประเทศ และความชัดเจนทางการเมืองหรือนโยบายการบริหารราคาข้าวจะเป็นอย่างไร

ที่มา เดลินิวส์

พณ.เปิดยุทธศาสตร์ตลาดข้าว เพิ่มปริมาณ-มูลค่าส่งออกเชิงคุณภาพข้าวไทย

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศ "Thailand Rice Convention และกิจกรรม World Rice Standard Summit 2011" เพื่อแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำอันดับ 1 ของโลก ด้านการผลิตและส่งออกข้าวให้กับคู่ค้าจากต่างชาติที่เข้าประชุมในครั้งนี้นักกว่า 50 ประเทศได้ทราบถึงคุณภาพ มาตรฐานของข้าวไทย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าจากประเทศที่จะมาเข้าร่วมการประชุมวิชาการและดูงานที่จังหวัดนครสวรรค์

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของการดำเนินงานในปี 2554 ของกรมการค้าต่างประเทศที่จะมุ่งให้เกิดมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจของตลาดส่งออกข้าวของประเทศไทย และคาดว่าจากกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถช่วยผลักดันให้มูลค่าการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่ 9.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% ของมูลค่าตลาดเดิม

โดยที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงรักษาความเป็นผู้นำตลาดส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 และในปี 2553 ยอดการส่งออกข้าวอยู่ที่ 9.05 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 5,345 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 168,634 ล้านบาท ราคาส่งออกเฉลี่ยประมาณตันละ 591 เหรียญสหรัฐ ซึ่งปีที่ผ่านมาตลาดการค้าข้าวของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในปี 2554 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงเร่งเดินหน้าดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มปริมาณส่งออกข้าวให้มากขึ้น

"ดังนั้นการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จะเป็นประตูทางการค้าครั้งสำคัญที่จะเชื่อมต่อการค้าภาครัฐจากทั้งสิ้น 50 ประเทศที่จะเข้าร่วมงาน โดยหากการประชุมวิชาการและการจัดงานมหกรรมข้าวไทยในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ เชื่อว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของข้าวไทย ระบบการค้าที่มีประสิทธิภาพ และศักยภาพการผลิตส่งออกข้าวของประเทศได้ นั้นหมายถึงการเพิ่มปริมาณยอดการส่งออกข้าวในปีที่จะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน" รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ กล่าว

พร้อมมองว่า งานนี้ยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทยได้ถึงการเป็นข้าวที่มีคุณภาพ และเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงประเทศไทย เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีความหลากหลายของพันธุ์ข้าวไทยที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้อย่างเหมาะสม

นางพรทิวา กล่าวอีกว่า การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ Thailand Rice Convention และกิจกรรม World Rice Standard Summit 2011 การจัดงานในครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องด้วยเป็นปีมหามงคลเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ซึ่งถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงให้ความสำคัญในด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะข้าวไทยที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ โดยการจัดงานประชุมวิชาการ Thailand Rice Convention และกิจกรรม World Rice Standard Summit 2011 จะเป็นโอกาสอันดีของประเทศที่จะได้ร่วมเจรจาทางการค้า ขยายตลาดส่งออก ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของข้าวไทย ให้กับกลุ่มผู้แทนทางการค้าภาครัฐกว่า 50 ประเทศได้ทราบ

นางพรทิวา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ Thailand Rice Convention และกิจกรรม World Rice Standard Summit 2011 ยังได้นำคณะผู้แทนดังกล่าวลงพื้นที่ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ระบบการค้าข้าวเสรี ประสิทธิภาพครบวงจร โดยกรมการค้าต่างประเทศได้วางกิจกรรมดูงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ ท่าข้าวกำนันตรอง ซึ่งเป็นตลาดกลางค้าข้าวสารที่ใหญ่ และเป็นศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้าข้าวสารจากจังหวัดในภาคเหนือ และส่งออกกระจายไปตลาดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และส่งต่อไปยังตลาดต่างประเทศ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งด้านราคา และคุณภาพ

"การเข้าประชุมวิชาการ และลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะได้ประชาสัมพันธ์ถึงผลผลิตข้าวไทยที่เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีพันธุ์ข้าวหลากหลายให้เลือกบริโภค ไม่เพียงเท่านั้น ยังเป็นการต่อยอดถึงระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม อันเป็นกลไกที่สำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่น

ให้กับกลุ่มผู้แทนทางการค้าที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ และยังเป็นตัวแปรในการขับเคลื่อน พัฒนาตลาดข้าวไทยให้ตรงตามความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศ เกิดการเจรจาซื้อขายข้าวล่วง ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร ชาวนา ถึงการมีตลาดรองรับที่แน่นอนในอนาคต" รมว.พาณิชย์ กล่าว
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พณ.การ์นต์ข้าวไทยอันดับ 1 หวังให้เป็นมาตรฐานอ้างอิงคุณภาพ-ราคาในตลาดโลก

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ข้าวไทย : สุดยอดข้าวของโลก" ในงานสัมมนา "Thailand Rice Convention & World Rice Standard Summit 2011" โดยชี้ถึงความสำคัญของข้าวว่ามีความสำคัญต่อชีวิตเป็นอาหารพื้นฐานหลักของคนกว่าครึ่งโลกเป็นรากฐานวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน และย้ำภาพลักษณ์ว่าประเทศไทยคือหมายเลขหนึ่งในเรื่องข้าว โดยที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงให้ความสำคัญและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าทดลองเรื่องข้าว มีการบริหารจัดการที่ดีจากหน่วยงานภาครัฐ ทำให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นความมั่นคงด้านอาหารที่สำคัญ

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าไทยมีความพร้อมด้านการผลิตที่มีการพัฒนาในเชิงประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกตลาดและทุกความต้องการทั้งในเชิงสินค้า เช่น ข้าวขาว, ข้าวเหนียว และข้าวหอมมะลิ และด้านการตลาด รวมไปถึงมีความพร้อมในการบริหารจัดการด้านการตลาดในการขยายตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพ, มาตรฐาน และการส่งมอบ และยังเน้นย้ำว่าต้องมีการพัฒนาทั้งภาคการผลิตและมาตรฐานข้าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวว่าข้าวไทยคือข้าวคุณภาพอันดับหนึ่งของโลก เมื่อผู้บริโภคนึกถึงข้าวจะนึกถึงข้าวไทยว่าเป็นหนึ่งด้านคุณลักษณะ, คุณสมบัติ รวมไปถึงคุณค่าทางอาหาร

ภาครัฐเป็นผู้บริหารจัดการการผลิตและการค้าข้าวของไทยให้มีเสถียรภาพและการบริโภคภายในประเทศต้องไม่ขาดแคลน โดยมีหน่วยงานหลัก คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าระหว่างประเทศ ได้พัฒนาสายพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลงและความแปรปรวนของภูมิอากาศโลกในปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวด้วยว่า แนวโน้มการค้าข้าวในอนาคตอันใกล้จะแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรมมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหาร(Food Security) แต่รูปแบบจะมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วย ดังนั้นเพื่อประสบความสำเร็จในตลาดจึงต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะกับผู้บริโภค

กระทรวงพาณิชย์ได้ระดมความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าข้าว และได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ตลาดข้าวไทยสำหรับ 4 ปีข้างหน้า(2011-2015) โดยตั้งเป้าการส่งออกข้าวในปี 2554 ไว้ที่ 10 ล้านตัน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าวไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตและภาคการค้ามีมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรไทย ดังนั้นราคาข้าวในตลาดโลกจึงมีความสำคัญต่อรายได้ของเกษตรกรและส่งผลถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยควรมีการพัฒนากฎเกณฑ์และกติกาการค้าโลกเกี่ยวกับข้าวให้ชัดเจนเช่นเดียวกับสินค้าอื่นและภาคบริการ และควรปรับปรุงระบบการค้าให้ผู้บริโภคเห็นถึงคุณค่าของสินค้าและพร้อมที่ใช้จ่ายเพื่อสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่า ซึ่งมาตรฐานข้าวไทยจะเป็นฐานเพื่อให้ผู้บริโภคในตลาดโลกใช้อ้างอิงคุณภาพมาตรฐานสินค้านำไปถึงราคาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงการกระชับความร่วมมือกับผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญ โดยวางแผนเป็นศูนย์กลางเรื่องข้าวใน ASEAN และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการผลิตและบริโภคข้าวมากที่สุดในโลก และเป็นภูมิภาคแรกๆ ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับตลาดเอเชียด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เทรดเดอร์สหรัฐฯคาดไทยส่งออกข้าวปีนี้ 14 ล้านตัน แต่เอกชนไทยมองแค่ 11-12 ล้านตัน

ในการเสวนาสถานการณ์ข้าวปี 54 - 55 นาย Jeremy Zwinger President/CEO, The Rice Trader, USA คาดการณ์ว่าปีนี้ ไทยอาจจะส่งออกข้าวได้ถึง 14 ล้านตัน หากยังสามารถรักษาระดับการส่งออกได้ใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ไทยส่งออกข้าวได้แล้ว 5.7 ล้านตัน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 1 ล้านตัน และผลการเลือกตั้งมีความชัดเจนว่านโยบายการดูแลสินค้าข้าวของรัฐบาลยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มสูงมากกว่าไทยอาจจะส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมายที่ 10 ล้านตันภายในต.ค.นี้

"เชื่อว่าปีนี้ไทยน่าจะส่งออกได้ 14 ล้านตัน หลังจาก 5 เดือนแรกส่งออกข้าว 5.7 ล้านตัน ดีที่สุดสำหรับการส่งออกข้าวไทย และมีแนวโน้มสูงมากกว่าเพียงแค่เดือน ต.ค.ก็น่าจะส่งออกได้ถึง 10 ล้านตันอย่างที่คาดการณ์กันไว้" นาย Jeremy กล่าว

ส่วนสาเหตุที่เชื่อจะส่งออกข้าวได้ในปริมาณมากนั้น เนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดโลกยังมีสูง โดยเฉพาะผลจากการที่นานาประเทศเกิดภัยพิบัติ ผลผลิตธัญพืชชนิดอื่นๆ ลดลง จึงเป็นตัวกดดันความมั่นคงทางอาหารรวมทั้งปากีสถานและอินเดีย จากที่เคยส่งออกข้าวได้มาก แต่ปีนี้อินเดียมีนโยบายห้ามส่งออกข้าวเนื่องจากเกรงจะเกิดวิกฤติด้านอาหาร และจะส่งกระทบต่อประชาชนในประเทศ แต่ที่น่าแปลกคือ ประเทศอื่นๆ พยายามทำให้ราคาข้าวถูกลงเพื่อให้คนจนสามารถบริโภคได้ ตรงข้ามกับรัฐบาลไทยที่พยายามผลักดันราคาข้าวให้อยู่ในระดับสูง

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มองสวนทางกับนาย Jeremy ว่าปริมาณส่งออกข้าว 14 ล้านตันในปีนี้อาจค่อนข้างยาก หากปัจจัยสำคัญที่ทุกคนรอคอยคือ ผลการเลือกตั้งที่ออกมาคือ พรรคที่มีนโยบายรับจำนำข้าวได้เป็นรัฐบาล เนื่องจากมีแผนจะผลักดันให้ราคาข้าวขาวส่งออกที่ 15,000 บาท/ตัน ในทันทีที่ได้เข้ามาเป็นรัฐบาล เมื่อ Quote ราคาเป็น FOB ราคาข้าวขาว 5% จะสูงถึง 800 ดอลลาร์/ตัน จากปัจจุบันอยู่ที่ราว 500 ดอลลาร์/ตัน ซึ่งจะทำให้ข้าวไทยทำตลาดได้ยากขึ้นจากปัจจุบันที่ยากอยู่แล้ว เนื่องจากมีเวียดนามเป็นคู่แข่งสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องราคาที่ถูกกว่าข้าวไทย ซึ่งผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อข้าวจากประเทศอื่นที่มีราคาถูกกว่าได้

อย่างไรก็ดี หากมองในทางตรงข้าม ถ้ารัฐบาลใหม่ที่เข้ามาเป็นพรรคที่มีนโยบายประกันรายได้เกษตรกร การส่งออกข้าวก็น่าจะยังไปได้เรื่อยๆ ใกล้เคียงครึ่งปีแรก ซึ่งมองในแง่บวกแล้วไทยน่าจะส่งออกข้าวได้อย่างมาก 11-12 ล้านตัน

นาย Duncan Macintosh Director Development office, International Rice Research Institute (IRRI) กล่าวว่า สถาบันได้มีการพยากรณ์ผลผลิตข้าวตั้งแต่ปี 2012 ซึ่งเป็นการทำงานเชิงลึกกับหน่วยงานอื่นๆ ในยุโรป โดยมีการทดลองใช้เครื่องมือพยากรณ์ผลผลิตพืชหลากหลายชนิดในยุโรป และมีแผนจะนำเครื่องมือดังกล่าวมาทดลองในเอเชียกับผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, ข้าว ซึ่งได้ทำการทดลองไปแล้วกับบางประเทศในเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ โดยข้อมูลที่ได้จากเรดาร์ดาวเทียมทำให้ทราบว่าประเทศฟิลิปปินส์มีพื้นที่การเกษตรเท่าใด มีผลผลิตชนิดใดบ้าง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือนี้ค่อนข้างแม่นยำ ทำให้สามารถคำนวณผลผลิตที่แน่นอนได้ ซึ่งเป็นส่วนในการช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศได้

นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้วิจัยความต้องการข้าวจากปัจจุบันจนถึงปี 2035 พบว่า ความต้องการข้าวจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามการเติบโตของจำนวนประชากรโลก ซึ่งเครื่องมือพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตรนี้จะทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการผลิตข้าว, ธัญพืช หรือสินค้าเกษตรอื่นๆ มากน้อยเพียงใดจึงจะเพียงพอต่อความต้องการบริโภค รวมทั้งช่วยเป็นเครื่องมือในการประเมินราคาผลผลิต อันจะนำไปสู่การประเมินรายได้ให้แก่เกษตรกรในอนาคตได้

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ชาติร่ำรวยแห่งหาที่ปลูกข้าว

จากสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดภัยแล้ง และน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตรของโลกที่ลดลง ขณะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น มีผลให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรที่ใช้เป็นทั้งอาหาร และใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน ทำให้ทั่วโลกตื่นตระหนกจะเกิดวิกฤติการขาดแคลนอาหารในอนาคต ส่งผลให้แต่ละประเทศต้องแสวงหาความมั่นคงด้านอาหารกันจ้าละหวั่นโดยการออกไปลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศที่มีศักยภาพ

นายสมภพ ชีระสานต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ผู้เชี่ยวชาญตลาดพม่า เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวของนักลงทุนสิงคโปร์ได้เข้าไปลงทุนปลูกข้าวในประเทศพม่าแล้วหลายราย โดยร่วมทุนกับนักธุรกิจท้องถิ่นของพม่า ซึ่งจากที่ได้ติดตามการลงทุนได้เริ่มมานานกว่า 2 ปีแล้วแบบเงียบๆ โดยข้าวที่ปลูกระบุเป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ซึ่งไม่มีความชัดเจนว่ามีการลักลอบนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากประเทศไทยหรือไม่

สำหรับการลงทุนปลูกข้าวในครั้งนี้ของนักลงทุนสิงคโปร์ สืบเนื่องจากรัฐบาลทหารพม่าได้ตอบแทนนักธุรกิจพม่าที่ทำประโยชน์ด้านการค้าเงินตราเข้าประเทศ โดยการให้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์ด้านการเกษตร ก่อให้เกิดการว่าจ้างแรงงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ อย่างไรก็ตามนักธุรกิจของพม่าส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการทำเกษตรจึงได้ไปชักชวนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือนักลงทุนจากสิงคโปร์ที่มีทุนหนา โดยพืชที่สิงคโปร์สนใจคือข้าวหอมมะลิ ซึ่งมีราคาสูง และได้ดำเนินการปลูกแล้วหลายรอบ โดยรัฐบาลพม่าคิดค่าเช่าถูกมากตกเพียง 3,000 บาท/เอเคอร์/ปีเท่านั้น

"เวลานี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีผลผลิตออกมาอย่างน้อยเพียงใด แต่น่าจะมากพอสมควรเพราะทำมากกว่า 2 ปีแล้ว ผลผลิตที่ได้เข้าใจว่าเราจะส่งกลับไปบริโภคในสิงคโปร์ รวมถึงส่งจากสิงคโปร์ไปยังประเทศที่สาม ในอนาคตสิงคโปร์จะลดการนำเข้าข้าวจากไทยลง และอาจเป็นคู่แข่งส่งออกข้าวได้ ที่ผ่านมามีพม่าเขาก็ชักชวนนักธุรกิจไทยไปร่วมลงทุนปลูกข้าวแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจ มีเพียงซีพีที่เข้าเดี่ยวที่เข้าไปลงทุนพัฒนาและขายเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมถึงส่งเสริมปลูกข้าวในพม่า แต่นักธุรกิจสิงคโปร์เขามองเห็นโอกาส เพราะพื้นที่เพาะปลูกเขาไม่มี ขณะที่พม่าพื้นที่เพาะปลูกมีมาก ดินน้ำอุดมสมบูรณ์ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยมาก ค่าแรงก็ถูกทำให้ต้นทุนมีความได้เปรียบ เขายังมีจุดต่อเรื่องระบบโลจิสติกส์ที่ยังไม่ดีเท่านี้"

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัทช่วยชนค้าข้าว จำกัด กล่าวว่า ยังไม่ทราบข้อมูลสิงคโปร์ไปลงทุนปลูกข้าวในพม่า แต่เมื่อ 3 เดือนที่แล้วตนได้เข้าไปในพม่าพบมีข้าวหอมวางจำหน่ายในท้องตลาด แต่ไม่ทราบว่าเป็นข้าวหอมมะลิไทยหรือไม่ แต่อาจเป็นไปได้ว่าพม่ามีการพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมได้ใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิไทย ขณะที่เวลานี้รัฐบาลพม่าได้ต้อนรับต่างชาติให้เข้าไปลงทุนทางการเกษตร รวมถึงลงทุนปลูกข้าวเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีขึ้น และเพื่อส่งออกให้ได้มากขึ้นในอนาคต จากปัจจุบันพม่าส่งออกข้าวได้ประมาณ 4-8 แสนตันปี สำหรับต่างชาติที่ได้เข้าไปลงทุนปลูกข้าวในพม่าเท่าที่ทราบมีญี่ปุ่นไปลงทุนปลูกข้าวจากบองนิกา ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์เมล็ดสั้นและเป็นที่ยอมรับในญี่ปุ่น โดยปลูกทางภาคเหนือของพม่าที่มีอากาศเย็น

สำหรับการลงทุนปลูกข้าวของสิงคโปร์ในพม่าจะทำให้สิงคโปร์เป็นคู่แข่งส่งออกข้าวของไทยหรือไม่นั้น อาจกระทบได้ในระยะยาว แต่ในเบื้องต้นคิดว่าผลผลิตคงยังมีไม่มาก คงต้องใช้เวลาในการพัฒนาปริมาณ และคุณภาพอีกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 4-5 ปี

"ที่ผ่านมานักลงทุนไทยไม่ค่อยสนใจลงทุนปลูกข้าวหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้าวในพม่า เพราะรัฐบาลเขาไม่มีความแน่นอนด้านนโยบาย ทำให้ความมั่นใจในการลงทุนมีน้อย เพราะวันใดวันหนึ่งข้าวในประเทศมีราคาสูงระดับหนึ่ง กระทบต่อผู้บริโภคภายในเขาอาจสั่งไม่ให้ออกเหมือนในอดีต หากนโยบายเป็นแบบเปิดๆ ปิดๆ คนทำธุรกิจส่งออกข้าวเหนื่อย จะขายในพม่าก็ไม่ค่อยได้ราคา ส่วนตัวจึงมองว่ามีหลายประเทศที่น่าสนใจกว่า อาทิ

กัมพูชาที่มีนโยบายการค้าเสรี ซึ่งล่าสุดในส่วนของบริษัทมีแผนจะร่วมกับพันธมิตรจากญี่ปุ่นลงทุนธุรกิจข้าวครบวงจรตั้งแต่คอนแทกต์ฟาร์มมีง โรงสี และโรงงานแปรรูปข้าว"

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ ประธานบริษัท อุทัยโปรดิวส์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิรายใหญ่ กล่าวว่า การไปลงทุนปลูกข้าวในต่างประเทศถือเป็นเทรนด์ หรือแนวโน้มของโลก เพราะทุกประเทศต่างต้องการความมั่นคงด้านอาหาร ทำให้หลายประเทศที่มีเงินทุน แต่ไม่มีพื้นที่เอื้ออำนวยในการเพาะปลูกต้องออกไปลงทุนแสวงหาวัตถุดิบเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร เวลานี้มีความเคลื่อนไหวของหลายประเทศ เช่น มาเลเซียไปลงทุนปลูกข้าวในเวียตนาม กลุ่มทุนอินเดีย และตะวันออกกลางไปลงทุนปลูกข้าวในแอฟริกา ส่วนในไทยมีนักธุรกิจจากญี่ปุ่นมาร่วมกับคนไทยปลูกข้าวพันธุ์ญี่ปุ่นที่จังหวัดเชียงราย

ขณะที่แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จีนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้ออกไปลงทุนปลูกข้าวในประเทศโมซัมบิก ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เนื่องจากปริมาณการค้าข้าวของโลกมีจำนวนเพียง 30 ล้านตันปี ซึ่งคิดเป็นปริมาณเพียง 20% ของความต้องการบริโภคข้าวของชาวจีนที่มีประชากรมากกว่า 1,300 ล้านคนเท่านั้น ทั้งนี้ได้ทุ่มลงทุนทั้งระบบชลประทาน และด้านเทคโนโลยีการผลิต และผู้เชี่ยวชาญไปประจำที่โมซัมบิก มีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตจาก 285,000 ตันในปี 2553 เป็นปีละ 500,000 ตันในปี 2556

ข้าวจำนวนนี้นอกจากจะป้อนตลาดโมซัมบิกเพื่อทดแทนการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศปีละประมาณ 315,000 ตันแล้ว ในอนาคตจีนตั้งเป้าพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงถึง 1,600 กิโลกรัม และในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเมื่อฐานผลิตข้าวในโมซัมบิกมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมีแผนจะส่งออกไปจำหน่ายในประเทศที่สาม ซึ่งจะกระทบต่อตลาดค้าข้าวไทยในแอฟริกา ตะวันออกกลาง และจีน โดยเฉพาะตลาดข้าวคุณภาพปานกลาง และต่ำ ขณะเดียวกันรัฐบาลจีนยังให้การสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนของจีนไปขยายการลงทุนธุรกิจการเกษตรในต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารทั้งในลาว พม่า กัมพูชา และในแอฟริกา ได้แก่ โมซัมบิก แทนซาเนีย มาลาวี และแองโกลา เป็นต้น

ส่วนประเทศซาอุดีอาระเบีย รัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้หารือกับหลายประเทศ เช่น ซูดาน อียิปต์ ยูเครน ปากีสถาน และตุรกี เพื่อให้ประเทศเหล่านี้อนุญาตให้บริษัทสัญชาติซาอุดีอาระเบียได้เข้าไปวางโครงการปลูกข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ถั่วเหลือง ข้าวสาลี และธัญพืชชนิดอื่นที่ใช้ทำเป็นอาหารสัตว์ เพื่อเป็นหลักประกันว่าชาวซาอุดีอาระเบียจะมีผลผลิตอาหารไว้บริโภคอย่างเพียงพอ ขณะที่ประเทศบาห์เรนต้องการเข้าไปลงทุนปลูกข้าวในฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นหลักประกันว่าบาห์เรนจะมีข้าวไว้บริโภคมากขึ้นเช่นกัน

ก่อนหน้านี้กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับหรือจีซีซี ประกอบด้วยโอมาน กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน คูเวต และซาอุดีอาระเบีย ได้แสดงความสนใจจะเข้ามาลงทุนปลูกข้าวในไทยโดยการเช่าหรือซื้อที่ดินโดยจ้างชาวนาไทยปลูกเพื่อส่งกลับประเทศ แต่ได้รับการต่อต้าน เนื่องจากกระทบต่ออาชีพสวนของคนไทย กระทั่งการแข่งขันส่งออก และกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร

อนึ่ง กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาได้คาดการณ์ ผลผลิตข้าวทั่วโลกในปี 2554 จะมีประมาณ 451.6 ล้านตัน ขณะที่จะมีการบริโภคประมาณ 448.4 ล้านตัน ส่วนการค้าข้าวของโลกในปีนี้จะประมาณ 31.0 ล้านตัน

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

ธ.ก.ส.ซ้ำแหล่งนโยบาย 2 พรรคประกันราคาซื้อดีมากกว่าจำนำ

แหล่งข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรและโครงการรับจำนำผลผลิตเกษตรที่พรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียง เพื่อเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ต่อการดำเนินงานของธ.ก.ส. ใน 4 ด้าน เพื่อเป็นข้อมูลไว้เสนอรัฐบาลใหม่พิจารณา

“เห็นได้ชัดเจนว่าการรับประกันรายได้เกษตรกรนั้น มีตัวเลขแสดงได้ว่า รัฐใช้เงินน้อยกว่าการรับจำนำ ขณะที่ผู้มีผู้ได้รับประโยชน์มากกว่าด้วย ซึ่งนับเป็นข้อดีที่สำคัญต่อการดำเนินงานของธ.ก.ส.ด้วย เพราะใช้เงินไม่ถึง 50,000 ล้านบาท แต่มีผู้ได้ประโยชน์มากกว่า 4 ล้านราย ขณะที่การรับจำนำนั้น มีเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์เพียง 1 ล้านกว่ารายเท่านั้น แต่รัฐบาลต้องใช้เงินมากกว่า 100,000 ล้านบาท นี่ยังไม่รวมประเด็นอื่น ๆ โดยเฉพาะการทุจริต การสวมสิทธิ์การรับจำนำต่างๆ”

สำหรับโครงการรับจำนำผลผลิตเกษตรกรปี 51/52 ที่ผ่านมานั้น มีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 1.314 ล้านราย มีผลผลิตเข้าร่วมโครงการ 4 ชนิดรวม 23.17 ล้านตัน คือ ข้าวเปลือกนาปี มันสำปะหลัง ข้าวโพดสัตว์เลี้ยง และข้าวเปลือกนาปรัง ซึ่งเกษตรกรได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 161,051.12 ล้านบาท ทั้งนี้ได้ประมาณการภาระขาดทุน โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 53,997.93 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น 17,096.86 ล้านบาท

ขณะที่โครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 52/53 ครม.ได้อนุมัติงบประมาณ 40,000 ล้านบาท มีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 4.907 ล้านราย มีผลผลิตเข้าร่วมโครงการทั้ง 4 ชนิด 58.15 ล้านตัน เกษตรกรได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 54,66.363 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2,475.38 ล้านบาท

ส่วนการประกันรายได้เกษตรกรปี 53/54 ครม.ได้อนุมัติวงเงิน 45,270.89 ล้านบาท มีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์ 5.488 ล้านราย มีผลผลิตเข้าร่วมโครงการ 68.3 ล้านตัน เกษตรกรได้รับเงินทั้งสิ้น 62,223.45 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนั้นยังไม่สามารถสรุปได้ มีเบื้องต้นที่ ธ.ก.ส.จ่ายไปแล้ว 2,257 ล้านบาท

ข้อเสียของการรับจำนำนั้น มี 6 ประเด็นหลัก คือ เกิดภาระขาดทุนที่รัฐต้องจัดสรรงบประมาณชดเชยภายหลัง โดยไม่ทราบภาระหนี้ทั้งหมดจนกว่าจะระบายผลผลิตหมด มีแรงกดดันทำให้รัฐบาลกำหนดราคารับจำนำสูงกว่าราคาตลาด และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทำให้เกิดภาระขาดทุน เป็นภาระในการจัดสรรงบประมาณ ที่สำคัญ การกำหนดราคารับจำนำสูงทำให้เกิดแรงจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มรอบการผลิตมากขึ้น รัฐบาลก็ต้องเพิ่มงบประมาณในการรับจำนำทุกปี ขณะที่เกษตรกรจะปลูกข้าวอายุสั้น เพื่อให้เข้าร่วมโครงการได้หลายรอบ ส่งผลให้คุณภาพข้าวลดลงเรื่อยๆ

ที่สำคัญ ผู้ที่ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่คือเกษตรกรที่มีฐานะดีในเขตชลประทาน ธุรกิจโรงสี คลังสินค้ากลาง เซอร์เวย์เยอร์ และผู้ส่งออกข้าวเท่านั้น การที่รัฐบาลเป็นผู้ค้าขายข้าวรายใหญ่นั้น ทำให้เกิดการบิดเบือนราคาตลาด ท้ายสุดราคาข้าวไทยจะสูงกว่าคู่แข่ง ทำให้สูญเสียตลาดส่งออก และที่สำคัญที่สุด มีโอกาสเกิดการทุจริตได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการรับประกันนั้นก็มี เช่น มีโอกาสเกิดการทุจริตในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การรับรองพื้นที่ และปริมาณผลผลิต อีกทั้งหากกำหนดราคาประกันสูง จะทำให้เกิดแรงจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มเนื้อที่การผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเพิ่มบุคลากรจำนวนมากมาสนับสนุนการดำเนินงาน หากราคาผลผลิตตกต่ำมาก จะเป็นภาระของรัฐบาลในการจัดหาเงินทุนมาชดเชยเกษตรกร โดยเฉพาะการร่วมมือกันกดดันราคาของผู้ค้า และเกษตรกรที่ไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่าง หรือได้รับเงินชดเชยต่ำ ก็จะเรียกร้องให้ได้รับเงินชดเชยสูงขึ้น

[ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-16 มิ.ย. 2554 มีจำนวน 270,760 ตัน มูลค่า 124.022 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 16 มิ.ย. 2554 มีจำนวน 3.541 ล้านตัน มูลค่า 1.67 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สถานการณ์ด้านราคาข้าวส่งออกของเวียดนามในขณะนี้ ราคาอยู่ในระดับทรงตัว ทั้งนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 460-465 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ขณะที่เมื่อสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ 465-475 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวขาว 25% ราคาตกลงมาอยู่ที่ 420-435 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี จากระดับ 425-440 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

รัฐบาลบังคลาเทศได้อนุมัติแผนการซื้อข้าวหนึ่ง (Non-Basmati Parboiled Rice) จำนวน 50,000 ตัน ซึ่งได้เปิดประมูลไปเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยจะซื้อจากบริษัท Phoenix Commodities Pvt. ในราคาที่บริษัทยื่นข้อเสนอที่ 509 เหรียญสหรัฐ C&F ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในการประมูล การประมูลครั้งนี้ นับเป็นการประมูลครั้งแรกสำหรับปีงบประมาณ 2011/12 ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือน ก.ค. ศกนี้

ที่มา Riceonline.com

จีน

เจ้าหน้าที่ของทางการจีนยอมรับว่าได้มีการลักลอบจำหน่ายข้าวตัดต่อพันธุกรรม หรือข้าว GMO มานานหลายปีแล้ว ทั้งนี้ เมื่อปี 2552 ทางกรณจีนอนุมัติให้ข้าว GMO 2 สายพันธุ์ทดลองปลูกได้ในนาข้าว แต่ไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ต่อมาเมื่อเดือนม.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรของจีนระบุว่า ไม่มีการปลูกข้าว GMO ในจีนนอกเขตทดลอง

อย่างไรก็ตาม ในเดือนเม.ย. เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสิ่งแวดล้อมผู้หนึ่งได้ระบุว่า จากการสืบสวนร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล 4 แห่งพบว่า การควบคุมจัดการ ที่เหยาเหยาทำให้มีการลักลอบขายเมล็ดข้าว GMO ในหลายมณฑล

เว็บไซต์เพื่อการเฝ้าระวังด้านอาหารของสหภาพยุโรป พบว่าเครื่องบริโภคจากจีน มีข้าว GMO ปะปนมาเพิ่มถึง 115 เท่าในช่วงปี 2549-เดือนพ.ค.ปีนี้ ขณะที่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรีนพีซระบุว่า เมล็ดข้าว GMO ปรากฏในจีนมาตั้งแต่ปี 2548 และพบที่ตลาดในมณฑลหูเป่ย์ หูหนัน และเจียงซีเมื่อปีที่แล้ว

ทั้งนี้ รัฐบาลปักกิ่งมีนโยบายสนับสนุนเทคโนโลยีชีวภาพ และได้อนุมัติให้นำพืช GMO หลายชนิดไปปลูกได้ เช่นฝ้าย พริกไทย มะเขือเทศ และมะละกอ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้มีการนำเข้าถั่วเหลือง และข้าวโพด GMO สำหรับอุตสาหกรรมอาหารได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับประเด็นข้าว GMO แล้ว เป็นประเด็น ที่มีความละเอียดอ่อนอย่างมาก เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของประชากรกว่า 1,300 ล้านคนในจีน โดยประชากรจีนถึง 2 ใน 3 รับประทานข้าวทุกวัน

ในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนจีนเมื่อปีที่แล้ว นักวิจัยราว 100 คนได้ยื่นหนังสือต่อผู้แทนประชาชนขอให้เพิกถอนการอนุญาตใช้เมล็ดพืช GMO ที่อยู่ระหว่างการทดลอง ซึ่งรวมทั้งข้าวโพด GMO 1 สายพันธุ์ และข้าว GMO 2 สายพันธุ์ นอกจากนั้น ยังเรียกร้องให้มีการอภิปรายในเวทีสาธารณะ และติดป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ที่เป็น GMO ให้ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายผู้สนับสนุนข้าว GMO โต้แย้งว่า ข้าว GMO มีความทนทานต่อความแห้งแล้ง และให้ผลผลิตมากกว่า นอกจากนี้ ในกรณีเป็นข้าว GMO ที่มียีน BT ด้วยนั้น จะช่วยลดการใช้ยาฆ่าแมลงลงอย่างมาก นักวิเคราะห์ตลาดข้าวยังคงคาดว่า น่าจะได้รับอนุญาตในเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปี 2555-2556

ด้านนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนักวิทยาศาสตร์ของจีนบางคนได้เตือนถึงผลในระยะยาว ที่ยังไม่ทราบจากการใช้ข้าว GMO ทั้งในด้านสุขภาพของมนุษย์ และความหลากหลายด้านชีวภาพ

นอกจากนี้ สายพันธุ์ข้าว GMO ที่พัฒนาในห้องทดลองของจีนยังอาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจาก Monsanto บริษัทด้านธุรกิจการเกษตรของสหรัฐฯ เป็นผู้จดสิทธิบัตรยีน BT และอาจเรียกร้องค่าลิขสิทธิ์และค่าชดเชยจากจีนได้ หากนำข้าว GMO ที่มียีน BT มาหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

[ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์](#)

FAO

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Co-operation and Development; OECD) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The United Nation's Food and Agriculture Organization; FAO) ชี้ว่า ราคาอาหารจะยังคงอยู่ในระดับสูงและผันผวนไปอีก 1 ทศวรรษ จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นในประเทศตลาดเกิดใหม่และความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ

สำนักข่าว AFP รายงานว่า แม้ราคาสินค้าดังกล่าวจะลดลงจากระดับเมื่อช่วงต้นปีนี้แต่ในระยะยาวแล้ว ราคาสินค้าพืชจะสูงขึ้น 20% ส่วนเนื้อสัตว์แพงขึ้น 30%

ในรายงานแนวโน้มเกษตรกรรมปี 2554-2563 (Agricultural Outlook 2011-2020) ของ 2 องค์การดังกล่าวระบุว่า "อุปทานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งขัดแย้งกับอุปสงค์ที่พุ่งสูงซึ่งเน้นย้ำถึงแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นและผันผวน"

รายงานฉบับนี้มองว่า ราคาล้างงานที่ทะยานขึ้น รวมถึงทรัพยากรที่ดินและน้ำซึ่งมีจำกัดส่งผลให้การเติบโตของผลผลิตและปริมาณโดยรวมชะลอตัวลง ขณะที่จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นประกอบกับรายได้ที่สูงขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาอย่างจีนและอินเดียทำให้อุปสงค์ยังสูงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังประเมินว่าในช่วง 10 ข้างหน้าผลผลิตทางการเกษตรจะเติบโตเฉลี่ย 1.7% ต่อปี ลดลงจากระดับ 2.6% ในช่วงทศวรรษที่แล้ว ส่วนผลผลิตต่อหัวจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.7% ต่อปี

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจ](#)